



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา โทร. 1506

ที่ นร 0220.05/อ 224

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการสำรวจ “โพลล์” ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จากสำนักวิจัยต่าง ๆ

เรียน ผอ.สำนัก/กอง

ด้วย สนผ. ได้รวบรวมผลการสำรวจ “โพลล์” ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จากสำนักวิจัยต่าง ๆ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการ คั่นคว้าอ้างอิง โดยจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุด สนผ.

ในการนี้ สนผ. จึงขอส่งสรุปผลการสำรวจดังกล่าว จำนวน 1 ชุด มาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกฤษณพร เสริมพานิช)

ผอ.สนผ.

สรุปผลการสำรวจ “โพลล์” จากสำนักวิจัย ต่าง ๆ

ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2550



## สารบัญ

หน้า

### ☺ สรุปผลการสำรวจ “โพลล์” จากสำนักวิจัย ต่าง ๆ

#### ☞ ประเด็นด้านการเมือง

- เรื่อง สื่อ รัฐบาล ประชาธิปไตย และอารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชน 1-2
- เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนกรณีรัฐบาลแต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 3
- เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนกรณีการทวงคืนดาวเทียมจากสิงคโปร์ 4

#### ☞ ประเด็นด้านสังคม

- เรื่อง ทักษะ “นักศึกษา” และ “อาจารย์” กรณี ชุดของเอมีในงานสุพรรณหงส์ 5
- เรื่อง คนบันเทิง - คนการเมืองในทรรศนะของประชาชน 6

**สื่อ รัฐบาล ประชาธิปไตย และอารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชน**

ข้อมูลจากสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,393 ตัวอย่าง

ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.7 คิดว่าบรรยากาศทางการเมืองขณะนี้ กำลังแย่เหมือนเดิมและแย่ง ในขณะที่ร้อยละ 30.3 คิดว่าดีเหมือนเดิมและดีขึ้น

เมื่อสอบถามถึง อารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชนต่อสถานการณ์การเมืองขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 97.4 อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 95.6 เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญของประเทศอย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.8 วิตกกังวลต่อเหตุการณ์ทางการเมือง ร้อยละ 72.8 เมื่อหน้าต่อเรื่องการเมือง ร้อยละ 48.2 รู้สึกเครียดต่อเรื่องการเมือง ที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 8.3 มีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวเรื่องการเมือง ร้อยละ 14.9 ขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน และร้อยละ 17.5 ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะผู้นำในการปฏิรูปการปกครองต่อความพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศเวลานี้ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.7 สนับสนุน ในขณะที่ร้อยละ 25.5 ไม่สนับสนุน และ ร้อยละ 6.8 ไม่มีความเห็น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงของสื่อมวลชนขณะนี้ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.3 ไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 27.2 ค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่น และร้อยละ 13.5 ไม่มีความเห็น

ที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.2 คิดว่าความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงของสื่อมวลชน หลังการเลือกตั้งใหม่จะแย่งไปอีก ในขณะที่ร้อยละ 16.7 จะเหมือนเดิม ร้อยละ 12.5 คิดว่าจะดีขึ้น และร้อยละ 18.6 ไม่มีความเห็น สำหรับความคิดเห็นต่อรายการ “ยามเฝ้าแผ่นดิน” ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 พบว่า ร้อยละ 46.5 เห็นด้วย (ค่อนข้างเห็นด้วยและเห็นด้วย) ในขณะที่ร้อยละ 35.2 ไม่เห็นด้วย (ไม่ค่อยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย) และร้อยละ 18.3 ไม่มีความเห็น

เมื่อถามความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 49.9 คิดว่ารัฐบาลกำลังมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 46.8 คิดว่ารัฐบาลเป็นที่ไว้วางใจได้ ร้อยละ 46.2 คิดว่ารัฐบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ร้อยละ 44.3 คิดว่ารัฐบาลมีความโปร่งใส ร้อยละ 42.8 คิดว่ารัฐบาลยอมให้ตรวจสอบได้ ร้อยละ 38.2 คิดว่ารัฐบาลมีความนับใจเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 32.9 คิดว่ารัฐบาลมีความเป็นสามัญชน ไม่มีพิธีรีตอง เข้าถึงชาวบ้านได้อย่างแท้จริง และเพียงร้อยละ 19.9 ระบุว่ารัฐบาลรู้อะไรประชาชนรู้อะไร

เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.8 คิดว่ายังมีเหมือนเดิม (ร้อยละ 28.1) และคิดว่าจะมีปัญหาคอร์รัปชันมากกว่า

เดิม (ร้อยละ 52.7) ในขณะที่เพียงร้อยละ 11.8 คิดว่าจะไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไป และร้อยละ 7.4 ไม่มีความเห็น

เมื่อสอบถามความคิดเห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยในขณะนี้ พบว่าร้อยละ 34.8 คิดว่าไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 24.7 คิดว่าค่อนข้างเป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 15.8 คิดว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ร้อยละ 12.7 คิดว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเลย และร้อยละ 12.0 ไม่มีความเห็น

ที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.2 คิดว่าเป็นไปได้ที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งในอนาคตจะถูกยึดอำนาจอีก ในขณะที่เพียงร้อยละ 8.4 คิดว่าเป็นไปไม่ได้ และร้อยละ 22.4 ไม่มีความเห็น

**ความคิดเห็นของประชาชนกรณีรัฐบาลแต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์**

ข้อมูลจากสำนักวิจัยสวนดุสิตโพล ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,026 ตัวอย่าง

เมื่อถามถึงประชาชนคิดว่าการแต่งตั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ของ รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ เหมาะสมหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 59.64 ระบุเหมาะสม เพราะ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับต่างประเทศโดยเฉพาะ จีนและญี่ปุ่น ฯลฯ ร้อยละ 40.36 ระบุไม่เหมาะสม เพราะ คุณสมคิดเป็นคนของพรรคไทยรักไทยมาก่อน ตอนที่อยู่กับทักษิณกำหนดนโยบายทาง เศรษฐกิจเอง ฯลฯ

เมื่อถามถึงประชาชนคิดว่าการแต่งตั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในตำแหน่งดังกล่าวของรัฐบาลฯ จะทำให้เกิดความขัดแย้งในรัฐบาลหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 58.41 ระบุ ไม่ขัดแย้ง เพราะ ถ้าทุกคนนึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง ควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ฯลฯ ร้อยละ 41.59 ระบุ ขัดแย้ง เพราะ แสดงถึงความไม่มีจุดยืนที่แน่นอนของรัฐบาล ทำให้เริ่มไม่เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ

นอกจากนี้ประชาชนคิดว่า การแต่งตั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในตำแหน่งดังกล่าวของรัฐบาลฯ จะทำให้ความนิยมต่อรัฐบาล “เพิ่มขึ้น” หรือ “ลดลง” พบว่า ร้อยละ 48.70 ระบุ ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลง เพราะ คงต้องรอดูผลงานก่อนว่าสามารถทำให้ปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่ ฯลฯ ร้อยละ 33.91 ระบุลดลง เพราะ ขัดแย้งกับหลักการที่ตั้งไว้อาจทำให้เกิดความไม่พอใจของบุคคลบางกลุ่ม ฯลฯ ร้อยละ 17.39 ระบุเพิ่มขึ้น เพราะ แสดงถึงความในกว้าง เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน แสดงถึงความหวังใบ้านเมือง ฯลฯ

**ความคิดเห็นของประชาชนกรณีการทวงคืนดาวเทียมจากสิงคโปร์**

ข้อมูลจากสำนักวิจัยสวนดุสิตโพล ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวแทนภูมิภาค (เชียงใหม่ / สงขลา / นครราชสีมา / อุบลราชธานี / ชลบุรีและสุพรรณบุรี) จำนวนทั้งสิ้น 1,116 ตัวอย่าง

เมื่อถามถึงประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่ พล.อ.สนธิ ประกาศทวงคืนดาวเทียมไทยคมจากประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 78.49 ระบุเห็นด้วย เพราะ เป็นสมบัติของชาติไทย เป็นการกระทำของอดีตนายกฯทักษิณ ไม่ได้เป็นความต้องการของคนในชาติ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ฯลฯ ร้อยละ 17.48 ระบุไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของชาติและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีปัญหาควรรหาทางประนีประนอมด้วยวิธีอื่นจะดีกว่า ฯลฯ ร้อยละ 4.03 ระบุเฉย ๆ เพราะ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระดับชาติต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจจริง ๆ มาช่วยแก้ปัญหา ฯลฯ

เมื่อถามถึงประชาชนคิดว่าจากการประกาศทวงคืนดาวเทียมไทยคมจากประเทศสิงคโปร์จะมีผลกระทบต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 71.62 ระบุมีผลกระทบต่อ เพราะ ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในประเทศไทย ฯลฯ ร้อยละ 15.95 ระบุไม่มีผลกระทบต่อ เพราะ คิดว่ารัฐบาลชุดนี้มีวิธีดำเนินการอย่างรอบคอบและคงไม่ต้องการเห็นความรุนแรงหรือข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ฯลฯ ร้อยละ 12.43 ระบุไม่แน่ใจ เพราะ ควรรอฟังการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอีกครั้ง ฯลฯ

เมื่อถามถึงผลดีจากการทวงคืนดาวเทียมไทยคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.27 ระบุได้สมบัติของประเทศชาติกลับคืนมา / เป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทย ร้อยละ 27.48 ระบุทำให้เกิดความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของชาติ ร้อยละ 16.03 ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการสื่อสารทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 12.22 ระบุอื่น ๆ เช่นดาวเทียมนี้เป็นของคนไทยก็ควรให้คนไทยเป็นผู้ดูแลเอง เป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติไทย ฯลฯ

เมื่อถามถึงผลเสียจากการทวงคืนดาวเทียมไทยคม พบว่า ร้อยละ 36.73 ระบุเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ ร้อยละ 31.97 ระบุทำให้ต่างชาติขาดความเชื่อมั่น / มีผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจ ร้อยละ 17.69 ระบุทำให้สูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการที่จะซื้อคืน ร้อยละ 13.61 ระบุอื่นๆ เช่น ทางรัฐบาลต้องระดมทุนจากทุกภาคส่วนในการซื้อดาวเทียมคืนมา ฯลฯ

**ทัศนะ “นักศึกษา” และ “อาจารย์” กรณี ชุดของเอมีในงานสุพรรณหงส์**

ข้อมูลจากสำนักวิจัยสวนดุสิตโพล ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2550 กรณีซึ่งศึกษา นักศึกษา อาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 1,113 ตัวอย่าง

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มตัวอย่างพบว่านักเรียน/นักศึกษา จำนวน 849 คน คิดเป็นร้อยละ 76.28 ครูอาจารย์ จำนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 23.72 กลุ่มตัวอย่างคิดว่าชุดดังกล่าว โป้ คิดเป็นร้อยละ 92.42 และระบุไม่โป้ คิดเป็นร้อยละ 7.58

เมื่อถามถึงเอมีใส่ชุดดังกล่าวในงานสุพรรณหงส์ เหมาะสมหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 81.67 ระบุไม่เหมาะสม เพราะ เป็นงานที่มีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ จัดต่อวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะยังเป็นนักศึกษาอยู่ ฯลฯ ร้อยละ 11.65 ระบุเฉยๆ เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล ฯลฯ ร้อยละ 6.68 ระบุเหมาะสม เพราะ เหมือนชุดราตรีธรรมดาทั่วไป เป็นแฟชั่นของดาราสาวนี้ที่เน้นแต่งตัวโป้ ฯลฯ

เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่เสียเงินแบนงานของ เอมี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.61 ระบุเห็นด้วย เพราะ ทำให้เสียภาพพจน์ของนักแสดง คนอื่นจะได้ไม่ทำเป็นตัวอย่าง จะได้รับรู้ถึงกาลเทศะ ฯลฯ ร้อยละ 32.39 ระบุไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงาน เอมีเองคงไม่ได้ตั้งใจ ควรแก้ไขที่ต้นเหตุ เช่น ข้อบังคับการแต่งกาย กฎหมายวัฒนธรรม ฯลฯ

เมื่อถามถึงเอมีในฐานะที่เป็นนักศึกษากำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย สมควรจะถูกลงโทษหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 71.91 ระบุสมควรถูกลงโทษ เพราะ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชน ฯลฯ และควรลงโทษด้วยวิธีดังนี้ คือ ตักเตือน ทำทัณฑ์บน พักการเรียน ฯลฯ ร้อยละ 28.09 ระบุไม่สมควรถูกลงโทษ เพราะ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ควรตักเตือนก่อน มีความแตกต่างของเวลาและสถานภาพ ฯลฯ

เมื่อถามถึงในกรณีของเอมี มีผลกระทบต่อ วัฒนธรรมไทย หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 92.41 ระบุมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย เพราะ วัยรุ่นจะเอาเป็นแบบอย่างในการแต่งตัว ภาพลักษณ์ของหญิงไทยเสื่อมเสีย วัฒนธรรมไทยไม่เน้นแต่งตัวโป้ ฯลฯ ร้อยละ 7.59 ระบุไม่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย เพราะสังคมทุกวันนี้ยอมรับได้ปัจจุบันวัยรุ่นก็แต่งตัวโป้มากขึ้น ฯลฯ



**ฉบับบท - คนการเมืองในทรณะของประชาชน**

ข้อมูลจากสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ตัวอย่าง

จากการสำรวจพฤติกรรมการติดตามข่าวสารในช่วง 30 วันที่ ผ่านมาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 93.7 ติดตามข่าวสารทุกสัปดาห์ ร้อยละ 3.1 ระบุติดตามข่าวสารน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์และร้อยละ 3.2 ระบุไม่ได้ติดตามเลย

เมื่อสอบถามถึงคนในวงการบันเทิงที่รู้สึกน่าชื่นชมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่าตัวอย่างร้อยละ 17.5 ระบุแอนทองประสม รองลงมาร้อยละ 11.7 ระบุเป็นธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ร้อยละ 9.0 ระบุพัชรภา ไชยเชื้อ

ทางด้านนักการเมืองที่รู้สึกน่าชื่นชมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่าตัวอย่างร้อยละ 46.6 ระบุพล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ รองลงมาร้อยละ 21.3 ระบุ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 14.6 ระบุพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ร้อยละ 13.9 ระบุ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และร้อยละ 10.2 ระบุ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ตามลำดับ

นอกจากนี้ตัวอย่างยังได้แสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของคนในวงการบันเทิงที่อยากขอให้เลิกกระทำ ดังนี้ตัวอย่างร้อยละ 55.5 อยากให้เลิกพฤติกรรมแต่งตัวไม่เหมาะสมไปเปลือย รองลงมาร้อยละ 12.9 อยากให้เลิกเที่ยวกลางคืน และร้อยละ 10.8 อยากให้เลิกพฤติกรรมในเรื่องชู้สาวการเปลี่ยนคู่ ตามลำดับ

ส่วนพฤติกรรมของนักการเมืองที่อยากขอให้เลิกกระทำมีดังนี้ ตัวอย่างร้อยละ 52.5 อยากให้เลิกการทุจริตคอร์รัปชัน รองลงมาร้อยละ 8.3 อยากให้เลิกการทะเลาะกันความ ไม่สามัคคี และร้อยละ 7.2 อยากให้เลิกหลอกลวงประชาชน ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาถึงกรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาช่วยงานรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวต่างชาติ เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างร้อยละ 65.0 เห็นด้วย/ค่อนข้างเห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือต่างชาติให้การยอมรับเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ผลงานที่ผ่านมาดี การวางตัวเหมาะสม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในขณะที่ตัวอย่าง ร้อยละ 14.5 ไม่ค่อยเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ความรู้ ความสามารถยังไม่เพียงพอ เคยอยู่พรรคไทยรักไทยมาก่อน มีการคอร์รัปชันมากเกินไป และร้อยละ 20.5 ไม่มีความเห็นและบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่จะทำให้สังคมสงบสุข ตัวอย่างร้อยละ 22.9 เห็นว่าพล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป รองลงมาร้อยละ 20.2 เห็นว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และร้อยละ 18.8 เห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตามลำดับ

เมื่อสอบถามถึงกรณีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) มีความขัดแย้งกับรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ 39.8 เห็นว่าไม่ค่อยขัดแย้ง/ไม่ขัดแย้งเลย ในขณะที่ ร้อยละ 27.9 เห็นว่าขัดแย้งมาก/ค่อนข้างมาก และร้อยละ 32.3 ไม่มีความเห็น